

## สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 ธันวาคม 2551

วันนี้ (วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551) เวลา 10.00 น. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมหาชนชาติไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นนทบุรี

ภายหลังการประชุม นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุม ครม. มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการต่าง ๆ ดังนี้ กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้นายโอฬาร ไชยประวัติ และกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ และมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังได้พิจารณาเรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยา นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ในประเทศไทย และคนไทยที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาหามาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุด

สำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีจะสามารถดำเนินการภายในวันที่ 8-9 ธันวาคมนี้หรือไม่ นั้นรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องของสภาฯ รัฐบาลรักษาการไม่เกี่ยว แต่เคยคุยกับประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการว่าจะใช้วันดังกล่าวเพ็นหา นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งสามารถทำได้ แม้ว่าเดิมจะเป็นการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณากรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนที่เข้าข่ายสนธิสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ก็ตาม

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากวันดังกล่าวมีการปิดล้อมไม่สามารถประชุมสภาฯ ได้จะพิจารณายุบสภาฯ หรือไม่รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถึงเวลานั้นค่อยตัดสินใจอีกที แต่ส่วนตัวยังไม่ได้ศึกษากฎหมายว่ายุบสภาฯ ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ครม. วันนี้ไม่ได้พูดคุยถึงการยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และไม่ได้พูดคุยถึงข้อเสนอของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่การดำเนินการใด ๆ ต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก ผิดก็ว่าไปตามกระบวนการ ซึ่งเจ้าของหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบ และในส่วนองรัฐบาลจะมีการตั้งคณะกรรมการดูแล้วว่ามีส่วนใดเสียหายบ้าง

---